

Số: /BC-SCT

Bắc Giang, ngày tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO
Tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp
quý III năm 2020

Thực hiện Công văn 2014/SKHĐT-KTĐN ngày 13/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chuẩn bị báo cáo tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp quý III năm 2020. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Thông báo Kết luận số 184/TB-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo Hỗ trợ đầu tư & phát triển doanh nghiệp ngày 14/5/2020, Sở Công Thương báo cáo như sau:

I. KẾT QUẢ HỖ TRỢ PTDN QUÝ III

1. Thực hiện nhiệm vụ chung

1.1. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Nhằm giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua dịch Covid-19, qua đó thực hiện mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, thời gian vừa qua, Sở Công Thương Bắc Giang đã đẩy mạnh việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công Thương, các tỉnh tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp tìm nguồn nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, linh phụ kiện đầu vào sản xuất để thay thế trong trường hợp nguồn cung bị ảnh hưởng của dịch bệnh (nhất là các nguyên liệu ngành dệt may, da giày, điện tử, ...); rà soát, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu (như thị trường Nga, châu Mỹ Latin, châu Phi), giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc; hướng dẫn doanh nghiệp các tiêu chuẩn, quy cách, đóng gói, bảo quản, bao bì nhãn mác phù hợp với yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Sở đã phối hợp với các Sở, ngành, các hiệp hội ngành hàng tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực: điện, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu...

Thường xuyên trao đổi, phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn và Lào Cai nắm thông tin, tình hình thông quan tại các cửa khẩu tỉnh, kịp thời thông tin, khuyến cáo đến doanh nghiệp, HTX biết để có kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do hàng hóa ứ ứ tại các cửa khẩu. Cùng với đó, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố rà soát, nắm tình hình sản xuất, sản lượng, thời vụ thu hoạch nông sản trên địa bàn để có phương án tiêu thụ trong trường hợp khó khăn trong xuất khẩu và tiêu thụ tại thị trường trong nước. Trước hết yêu cầu doanh nghiệp, HTX sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh đảm bảo nghiêm ngặt yêu cầu về chất lượng, tem nhãn và tập trung vào thị trường trong nước.

Sở Công Thương đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả kế hoạch xúc tiến thương mại, kế hoạch khuyến công năm 2020 giúp doanh nghiệp, HTX sản xuất ổn định và phát triển: hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì, in ấn bao bì cho một số DN/HTX, tổng kinh

phí 285 triệu đồng; đã nghiệm thu 08 đề án đầu tư máy móc thiết bị trong sản xuất đồ gỗ, chế biến nông sản, tổng kinh phí 1.350 triệu đồng cho 08 doanh nghiệp/HTX trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức cho doanh nghiệp kinh doanh nông sản và thực phẩm của Bắc Giang tham gia Hội thảo tập huấn và kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các hệ thống phân phối nước ngoài (Walmart, Central Group, Aeon, Lotte, Mega market...) theo hình thức trực tuyến năm 2020 do Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công Thương tổ chức.

Triển khai thực hiện chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mại giảm giá hưởng ứng tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2020 nhằm kích cầu tiêu dùng hàng Việt Nam. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố hỗ trợ xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của tỉnh, sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng lợi thế của địa phương, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; xây dựng các điểm bán hàng với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam".

Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung, chương trình đã được phê duyệt năm 2020 thuộc Đề án xây dựng và phát triển nông sản hàng hóa đạt tiêu chí cấp tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021.

Triển khai hỗ trợ theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND thực hiện Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Tổ chức 04 hội nghị tập huấn về thương mại điện tử năm 2020 cho sinh viên Trường Cao đẳng nghề Việt - Hàn Bắc Giang và Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang nhằm giới thiệu cho các sinh viên các kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử; các dịch vụ công điện tử; kỹ năng lập kế hoạch ứng dụng và triển khai thương mại điện tử, kỹ năng khai thác thông tin trực tuyến...

1.2. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp sở, ngành, địa phương (DDCI)

Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao chỉ số DDCI trong năm 2020, trong đó đưa ra mục tiêu cụ thể, các nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chỉ số, phân đầu năm 2020 nằm trong top 6 khối sở ngành (năm 2019 đạt 76,25 điểm, xếp thứ 9/14 sở, ngành).

Sở Công Thương đã ban hành "Kế hoạch xây dựng hệ thống thông tin thị trường", trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp để chủ động trong việc sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Tham mưu xây dựng Quy chế quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (dự kiến trình UBND tỉnh trong tháng 10/2020).

1.3. Hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Tham mưu trình UBND tỉnh có văn bản đề nghị Cục Điện lực và năng lượng tái tạo thẩm định, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025,

có xét đến năm 2035 (bổ sung nhà máy điện mặt trời Việt Yên - 49,6 MWp tại thôn Đông, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị gồm: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, UBND Thành phố Bắc Giang, UBND xã Song Khê, Ban Quản lý KCN tỉnh, Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang, Công ty Seojin, Công ty Điện lực Bắc Giang, Ban quản lý dự án lưới điện và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng điện Thành Nam thống nhất thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí đặt trạm biến áp 110kV Song Khê 2 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Tổ chức hội nghị thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí xây dựng trạm biến áp 110kV Quang Châu 2 (sẽ tổ chức ngày 31/8/2020).

Sở Công Thương đã tham mưu trình UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc điều chỉnh, bổ sung lắp máy biến áp T3, trạm biến áp 110kV Vân Trung, công suất 63MVA nhằm giải quyết vấn đề cấp điện cho Công ty TNHH Luxshare - ICT. Ngày 08/7/2020 Sở Công Thương nhận được thông báo số 2951/TB-BDALĐ của Ban quản lý dự án lưới điện thông báo khởi công xây dựng công trình máy biến áp trên (ngày khởi công: 09/7/2020, ngày hoàn thành dự kiến: 30/8/2020).

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Tăng cường công tác QLNN về CCN

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 716/QĐ-UBND, ngày 31/7/2020 về việc điều chỉnh giai đoạn, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1578/QĐ-UBND, ngày 12/8/2020 về việc ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tham mưu thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng 03 CCN: Jutech, Trung Sơn - Ninh Sơn và Lan Sơn 2.

Công bố công khai Quyết định 7162/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang (điều chỉnh giai đoạn quy hoạch CCN Tiên Hưng và bổ sung quy hoạch CCN Lãng Cao) tại Cổng thông tin điện tử tỉnh và website của Sở Công Thương đồng thời đề nghị UBND các huyện Lục Nam, Tân Yên công khai quy hoạch 02 CCN trên.

Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh mở rộng CCN Nghĩa Hòa; giải quyết đề nghị xin nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư KCN Thượng Lan, KCN - đô thị - dịch vụ Minh Đức - Ngọc Thiện, các CCN: Tiên Sơn, Đông Lỗ, Nghĩa Trung, Phương Sơn.

2.2. Rà soát, kiểm tra hoạt động của các dự án đầu tư kinh doanh chợ

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh chợ trên địa bàn, Sở Công Thương tiếp tục đề nghị Bộ Công Thương sửa đổi Nghị định số 02/2003/NĐ-CP và Nghị định 114/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chợ cho phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế.

Đối với các dự án chợ đang hoạt động: phối hợp với UBND cấp huyện kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm và đầy đủ Quyết định 38/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 17/2020/QĐ - UBND của UBND tỉnh quy định về quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đối với các dự án chợ đầu tư xây dựng mới: phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện thẩm định chặt chẽ dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn thiết kế chợ TCVN 9211:2012.

Tham gia đoàn thanh tra do Thanh tra tỉnh chủ trì thanh tra việc thực hiện dự án xây dựng, quản lý, khai thác chợ Ngọc Vân do HTX Hải Hà làm chủ đầu tư.

Tham gia đoàn liên ngành do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện kiểm tra toàn diện dự án "Đầu tư, xây dựng, sở hữu, kinh doanh chợ trung tâm xã Bồ Hạ" của HTX đầu tư, quản lý và khai thác chợ Hải An.

2.3. Tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến về vải thiều năm 2020

Công tác xúc tiến tiêu thụ vải thiều đã được chủ động triển khai từ rất sớm với những kịch bản, phương án tiêu thụ cụ thể, phù hợp với diễn biến về dịch covid - 19, với từng thị trường; thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp, người tiêu dùng cả trong nước và quốc tế. Trong đó tập trung xác định thị trường Trung Quốc vẫn là chủ yếu, kết hợp phát triển thị trường Nhật Bản và các thị trường tiềm năng khác.

Sở Công Thương phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tham gia các hội nghị trực tuyến, phiên trao đổi, kết nối trực tuyến với các doanh nghiệp Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore...

Đặc biệt, ngày 06/6/2020 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020, tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã về dự cắt băng tại buổi lễ xuất hành các đoàn xe vải thiều tiêu thụ tại thị trường trong nước và quốc tế. Đây là Hội nghị đầu tiên trên toàn quốc tổ chức hoạt động XTTM kết nối giao thương trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và 04 điểm cầu tại Trung Quốc (tỉnh Vân Nam 02 điểm cầu, tỉnh Quảng Tây 02 điểm cầu); đồng thời được phát trực tiếp trên sóng của đài PT-TH tỉnh Bắc Giang, trên các fanpage của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp & PTNT. Hội nghị có sự tham gia trực tiếp của gần 3.000 đại biểu tại các điểm cầu; với điểm cầu trong nước có các đồng chí lãnh đạo các Bộ ngành TW, đại diện các cục, vụ, viện, các tỉnh thành phố; hiệp hội ngành hàng các địa phương, các tập đoàn phân phối, chợ đầu mối, trung tâm bán lẻ, hệ thống các siêu thị, các cửa hàng tiện ích, thương nhân thu mua trực tiếp... Tham tán kinh tế - thương mại Trung Quốc tại Việt Nam; với điểm cầu Trung Quốc có sự tham dự đại diện lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, thương nhân nhập khẩu của 02 tỉnh Vân Nam và Quảng Tây.

II. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

1. Về CCN

Khó khăn, vướng mắc đối với một số CCN do các chủ đầu tư hạ tầng CCN là doanh nghiệp đang tiến hành đầu tư: chậm do thực hiện các thủ tục điều chỉnh

bổ sung ngành nghề và đánh giá tác động môi trường, do xin chuyển đổi đất lúa; khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; hồ sơ về nguồn gốc đất còn thiếu và bất cập trong việc lập hồ sơ đất đai, phương án BTGPMB...

Giải pháp khắc phục:

- Tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng cam kết thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

- Yêu cầu chủ đầu tư chủ động tích cực phối hợp với chính quyền cấp huyện, cấp xã đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng CCN tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

- Phối hợp với các sở, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ của các CCN, đặc biệt là 06 CCN trọng điểm.

- Tổ chức họp kiểm điểm hàng tháng về tiến độ đầu tư của các CCN để báo cáo UBND tỉnh, đồng thời tham mưu UBND các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư, nhất là công tác bồi thường GPMB.

- Đề nghị các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt Quy chế quản lý CCN đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Yêu cầu chủ đầu tư chủ động tích cực phối hợp với chính quyền cấp huyện, cấp xã đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng CCN tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

2. Về các dự án lưới điện

Sở Công Thương thường xuyên bám sát việc triển khai các dự án điện đảm bảo tiến độ, thời gian đáp ứng nhu cầu điện sản xuất tại các khu, CNN. Đặc biệt quan tâm đến việc triển khai, đầu tư xây dựng các trạm biến áp 110kV tại Quang Châu 2, Vân Trung 2 (*đang trong giai đoạn lập báo cáo khả thi*) và Song Khê 2 (*đang trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thỏa thuận hướng tuyến*).

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp quý III năm 2020 của Sở Công Thương, chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, VP.

Bản điện tử:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- phong_ktdn_skhdt@bacgiang.gov.vn;
- Giám đốc Sở;
- haott_sct.

GIÁM ĐỐC

Trần Quang Tấn